

## กว่าจะผ่านมาได้ ....

สวัสดิ์ค่ะ ชื่อนางสาวเพ็ญธัญพัฒน์ แสงทองมา ชื่อเล่น อ้ม สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง รับราชการมาแล้วประมาณ ๔ ปี ๕ เดือน ๑๐ วัน งานที่ได้รับมอบหมายโดยหลัก เป็นเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ และรับงานกองทุนชุมชน ค่ะ

ถ้าพูดถึงงานในกระแสปี ๒๕๖๔ คงหนีไม่พ้น “โครงการ โคก หนอง นา” ตอนแรกที่ได้ยินก็ยังไม่รู้ลึกเฉย ๆ พอกรมส่งแนวทางและประกอบกับเสียงลือ เสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ย... ในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงาน ก็ถึงกับร้อง ว้าว.. !!

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนได้รับงบประมาณ จำนวน ๒ ส่วน

**ส่วนแรก** คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “โครงการ โคก หนอง นา งบเงินกู้” ซึ่งเรามีทั้งขนาดพื้นที่ ๑๕ ไร่ (CLM) และขนาด ๓ ไร่ (HLM)

**ส่วนที่สอง** คือ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา จำนวน ๑๑ แปลง เรียกสั้น ๆ ว่า “โครงการ โคก หนอง นา งบปกติ”

ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยจะงง แต่พองงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตั้งแต่เมื่อไหร่? การดำเนินงานก็ขับเคลื่อนมาเรื่อย ๆ ตามเวลา และทีมงานพัฒนาการภายใต้การดูแลของท่านพัฒนาการอำเภอก็มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง

ถ้าจำไม่ผิด เริ่มแรก ... ท่านพัฒนาการอำเภอขอความอนุเคราะห์ไปยังหัวหน้าท้องถิ่นอำเภอให้ช่วยขอความอนุเคราะห์จากนายช่างทุกสาขา และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกร มาร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันและเสนอแนะข้อมูลต่าง ๆ เสริม ๆ กันไป ถ้าในเรื่องของหน่วยงานภาคี เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่แน่นอนค่ะ โคก หนอง นา ไม่ได้มีปัญหาด้านเดียว เท่านั้น ต้องมีติดปัญหาอะไรอีกแน่นอน

**ติดตัวแรก ....** ไม่ต้องมองหาใครที่ไหนจ้า ติดที่ตัวมันเอง ด้วยความเป็นการเงินมือใหม่ และยังไม่ใช้มืออาชีพ เวลาเสนอเพิ่มแต่ละครั้งท่านนายอำเภอเรียกหาตลอดเวลา แต่ท่านนายอำเภอก็ใจดีและให้ความเอ็นดู นะคะ ท่านให้เสมียนตราช่วยดูเพิ่มพร้อมตรวจดูความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายขาดเอกสารขึ้นไหนดก็ให้หามาเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

**ติดที่สอง ...** เรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย และอื่น ๆ พัฒนาการก็ไม่ได้รับงานโคก หนอง นา แ่่งงานเดียว ในขณะที่เรากำลังขับเคลื่อน โคก หนอง นา อยู่เนิ่น เรายังต้องทำงานอื่น ๆ ไปพร้อมกันด้วย เช่น งานสตรี สัมมาชีพ จปฐ. OTOP งานในตำบล อีกทั้ง โครงการโคก หนอง นา ก็ไม่ได้ใช้แค่ พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๐ แต่อย่างเดียว ยังมีกฎกระทรวงว่าด้วยการขุดดินและถมดิน คู่มือกรม ประเด็นตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลาง ถ้าให้เรามานั่งอ่านในตอนนั้น คาดว่าน่าจะเบื่กแบบข้ามภพ ข้ามชาติจะแล้วเสร็จทันเวลาหรือเปล่าก็ไม่รู้ ตอนนั้นเราก็ก้นปัญหาตลอดเวลา เราเลยแก้ปัญหาโดยการ “ถาม” ค่ะ ถามทุกคนที่เจอเจอใครก็ถาม เจอเสมียนตราก็ถามเสมียนตราบ้าง ถามเพื่อน พี่ ๆ พัฒนาการบ้าง ถามสตง.

ถามกองคลังจังหวัดเพชรบุรี ตอนนั้นคิดในใจว่า ถ้ามีเวลามาก ๆ ก็ต้องอ่านและศึกษาอย่างละเอียด แต่ ตอนนั้นไม่มีเวลาและไม่ทันแล้วละ ต้องถามเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญที่เคยทำมาก่อนเท่านั้น **ลำนํ้าหลักคิดและวิธีการของเขามาปรับใช้ไปก่อน** จึงจะทันเวลาจากสถานการณ์ในตอนนั้น ตอนนั้นเราก็เริ่มอ่อนใจมากขึ้น ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำไปจะถูกต้องหรือเปล่านะ แต่เอกสารเบิกจ่ายตัวไหนที่เพื่อนมี เราก็มีด้วย ทุกไฟล์ ทุกแผ่น ๕๕๕ (ไม่ได้ลอกนะ แต่ก็ลอกแหละ เปลี่ยนชื่ออำเภอแล้วด้วย ๕๕๕)

**ติดที่สาม ...** หน่วยงานจริงและผู้รับจ้าง เจอกรณีผู้รับจ้างส่งงานไม่ทันกำหนด เราก็ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์ควบคู่กันไปด้วย ถ้าหลักรัฐศาสตร์ เราก็ปลอบประโลมให้กำลังใจกัน ให้เขามาขุดให้แล้วเสร็จ ทำอย่างไรก็ได้ไม่让他ทำงาน เพราะถ้าเขาทำงาน จะเป็นการเพิ่มขั้นตอนการดำเนินงานให้กับเราไปอีกเยอะ ส่วนทางนิติศาสตร์ คือ ก็ต้องปรับผู้รับจ้างไปตามระเบียบตามสัญญาที่กำหนดไว้

มาถึงวันนี้ ... ไม่ใช่ “โครงการ โคนก หนอง นา” ไม่ดีนะ สิ่งดี ๆ ที่ได้มีมากมายและคุ้มค่ามาก

**เรื่องแรกที่ได้** คือ การทำงานเป็นทีม ตอนนั้น ถ้าเราไม่มีเพื่อน เราไม่มีทีม มันผ่านไปไม่ได้ง่าย ๆ อย่างแน่นอน งานพัฒนาชุมชนไม่สามารถที่จะแล้วเสร็จได้ด้วยตัวเองทั้งหมด บางครั้ง ทุกคนก็แยกกันไปหาส่วนประกอบ (เหมือนทุกคนไป ขิง ข่า ตะไคร้ เพื่อให้เราปรุงเป็นแกงออกมา)

**เรื่องที่สอง** คือ การบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเรื่องของการวางแผน การทำอะไรก่อน-หลัง การบริหารจัดการเวลา

**เรื่องที่สาม** คือ มิตรภาพและเครือข่าย ตอนโทรถามหรือหาข้อมูล จากคนนั้น คนนี้ และเราก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี จากนายช่างทุกคน เพื่อน ๆ พี่ ๆ พัฒนาการ ทั้งในอำเภอ ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด เพื่อนหน่วยงานอื่น ๆ จนเราคิดได้ว่า ...

**“๑๐ คนเก่ง ไม่อาจสู้ ๑ คนธรรมดาที่รู้จักคนเก่ง ๒๐ คนได้”**

ในส่วนของปี ๒๕๖๕ ทางเราไม่มีโครงการ โคนก หนอง นา ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ พ่อ แม่ พี่ น้อง พัฒนาการ

ทุก ๆ ท่านนะคะ ขนาดปี ๒๕๖๔ ยังผ่านมาได้ ปี ๒๕๖๕ ต้องผ่านไปแบบสวย ๆ แน่แน่นอน ค่ะ ....

สู้ไปพร้อมกันนะคะ (ไปด้วยกัน ไปได้ไกล เฮ้ !!!)

เพ็ญธัญพัฒน์ แสงทองมา  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง